
Hverfisráð Hríseyjar 
 

57. fundur. 
 
Miðvikudaginn12.október 2011 kl. 16:00 var 57. fundur Hverfisráðs Hríseyjar haldinn í Hlein 
Mætt voru: Kristinn F. Árnason, Þröstur Jóhannsson og Guðrún Þorbjarnardóttir. 
 
Innsent bréf frá Skipulagsnefnd dagsett 29.september 2011 (2009110057 / 09-601) 
 
Skipulagsnefnd óskar eftir umsögn hverfisráðs Hríseyjar um tillögu að afmörkum erfðarfestu 
lands Hallgríms Sigurðssonar sem hann leggur tilöga að samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. 
Hverfisráð gerir ekki athugasemd við afmörkum erfðarfestunar. Kristinn hefur rætt við 
Hallgrím um það hvort að hann ætli nokkuð að girða landið af og þar sem hann hyggur ekki á 
þeirri framkvæmd við afmörkum erfðarfestuna þá sér Hverfisráð ekki ástæðu til að gera 
athugsemd eins og áður segir. 
 
Ýmis önnur mál voru rædd á þessum fundi en ekkert bókað. 
 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:00. 
 
Kristinn Árnason formaður 
Þröstur Jóhannsson 
Guðrún Þorbjarnardóttir. 
 
 
                            
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


